

Lời giải cho bài toán quá tải ở bậc học mầm non

Những năm gần đây, các trường mầm non công lập, đặc biệt là các trường trên địa bàn thành phố Thái Bình luôn trong tình trạng quá tải. Nguyên nhân chính là do tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh kéo theo tốc độ gia tăng dân số. Trước thực trạng trên, ngành Giáo dục đã làm rõ nguyên nhân, đưa ra các giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện có hiệu quả và triệt để cần sự vào cuộc của toàn xã hội.

Kỳ 1: Tư thực giảm sức ép cho công lập

Tình trạng quá tải ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập, nhất là ở khu vực thành phố đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Sự ra đời và phát triển của hệ thống các trường, nhóm, lớp mầm non tư thục đã góp phần đáp ứng nhu cầu gửi trẻ cho người dân và giảm áp lực cho các trường công lập.



Các trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Bình luôn trong tình trạng quá tải.

cho phép về sớm, trong khi đó, trường tư thục sẵn sàng nhận trẻ ngoài 17 giờ. Điều này khiến tôi yên tâm làm việc hơn.

Những năm gần đây, phường Trần Lãm là một trong những phường phát triển dân số khá nhanh. Mặc dù Trường Mầm non Trần Lãm có 2 điểm trường nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân. Toàn phường hiện có 4 trường mầm non tư thục: Bill Gates, Ikids, Thảo Hiền và Tâm Việt, mỗi trường có từ 250 - 300 học sinh. Bên cạnh đó, trên địa bàn phường còn có một số trường tâm tư thục nhận trẻ phát triển chậm và nhóm mầm non độc lập tư thục chủ yếu trong trẻ ở độ tuổi nhà trẻ. Tốc độ đô thị hóa nhanh góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân nên họ có những lựa chọn riêng cho việc giáo dục của con mình. Nhiều phụ huynh đã chọn gửi con ở trường mầm non tư thục của những phường lân cận, trong đó, Trường Mầm non Sunflower (phường Kỳ Bá) được phụ huynh phường Trần Lãm lựa chọn nhiều nhất. Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Là trường năm giáp ranh giữa hai phường lớn của thành phố là Kỳ Bá và Trần Lãm nên được nhiều phụ huynh tin tưởng gửi con. Hệ thống cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế cùng với chất lượng đội ngũ nhà giáo đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn khiến số lượng học sinh của Trường tăng qua các năm. Hiện nay, Trường có trên 250 học sinh.

Ông Hoàng Văn Thiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: Do hệ thống trường mầm non công lập trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ nên việc khuyến khích đầu tư phát triển các trường mầm non tư thục là một chủ trương đúng đắn, không những đáp ứng nhu cầu của nhân dân, giảm tải cho các trường công lập mà còn nâng cao chất lượng giáo dục tại các địa phương, góp phần tích cực trong việc huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường. Qua kiểm tra thực tế, các trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh đa phần đều có cơ sở vật chất hiện đại, sạch sẽ, có bếp ăn bán trú bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, có xe ô tô đưa đón học sinh, lắp đặt hệ thống camera để phụ huynh có thể quan sát trực tuyến hoạt động của con em tại trường... Nhờ không ngừng đầu tư toàn diện, đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ nên các trường mầm non tư thục ngày càng được nhiều phụ huynh tin tưởng gửi con theo học.

(còn nữa)
DẶNG ANH

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, thành phố Thái Bình là nơi có mật độ dân cư khá đông đúc. Cũng bởi lẽ đó mà hàng năm, thành phố phải chịu áp lực lớn từ việc tuyển sinh đầu cấp ở bậc mầm non. Tuy nhiên, hiện nay, do cơ sở vật chất, hệ thống phòng học ở bậc mầm non vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ nên một số trường công lập vẫn phải tăng sĩ số lớp để bảo đảm cho trẻ được đến trường. Qua tìm hiểu thực tế, sĩ số học sinh mỗi lớp tại một số trường mầm non công lập lên tới 40 - 50 cháu, thậm chí là 60 cháu/lớp, trong khi chỉ có 2 - 3 giáo viên phụ trách. Cùng với đó, là việc trả trẻ sớm từ 16 giờ đến 17 giờ gây ảnh hưởng đến công việc của nhiều phụ huynh khiến họ lựa chọn các trường, nhóm, lớp mầm non tư thục để gửi con. Vì vậy, số lượng những trường, nhóm, lớp mầm non tăng đáng kể qua các năm. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình, hiện nay trên địa bàn thành phố có 30 trường mầm non, trong đó có 12 trường mầm non tư thục. So với năm học trước tăng 2 trường mầm non tư thục và giảm 2 trường mầm non công lập do sáp nhập trường học. Toàn thành phố có 13.990 trẻ đang theo học tại các trường mầm non tư thục, trong đó, nhà trẻ có 3.244 trẻ, mẫu giáo có 10.746 trẻ. Với việc bình quân mỗi trường mầm non tư thục có

từ 200 - 300 học sinh đã giảm tải áp lực rất lớn cho trường mầm non công lập. Phường Trần Hưng Đạo được thành lập năm 2008 trên cơ sở tách một phần địa giới hành chính các phường Quang Trung, Bồ Xuyên, Tiến Phong và xã Phú Xuân. Ngày đầu thành lập phường chỉ có 12 tổ dân phố với gần 1.300 hộ, 4.900 nhân khẩu nhưng đến năm 2018 đã tăng lên 23 tổ dân phố với gần 2.300 hộ, trên 9.300 nhân khẩu. Số lượng dân số tăng nhanh nhưng phường Trần Hưng Đạo lại chưa có trường học. Vì vậy, việc thành lập một trường mầm non tư thục trên địa bàn đóng vai trò rất quan trọng. Năm bắt được tình hình đó, năm 2006, Trường Mầm non Hoa Phượng được xây dựng trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo và đã có bước phát triển nhanh về quy mô và là một trong những trường mầm non tư thục đầu tiên ở thành phố cũng như của tỉnh. Toàn trường hiện có khoảng 300 học sinh đang theo học. Năm trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo

nhưng các cháu học sinh không chỉ tập trung ở phường mà còn ở các phường lân cận như Quang Trung, Đề Thám, Tiến Phong, thậm chí có những phụ huynh ở phường Trần Lãm hay phường Lê Hồng Phong cũng gửi con theo học tại đây. Cô giáo Vũ Thị Sen, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường hiện có trên 30 người, 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Cơ sở vật chất và hệ thống phòng học, phòng chức năng của Trường đều bảo đảm cho việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Năm 2018, Trường vinh dự đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Chị Nguyễn Thị Hương, phường Tiến Phong chia sẻ: Tôi đã gửi con 2 năm tại đây và thấy chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường khá tốt, con thích đi học và học được nhiều điều, đặc biệt là tính tự lập. Bên cạnh chất lượng, lý do tôi chọn trường tư thục gửi con đó là về mặt thời gian, nếu như gửi công lập, tôi sẽ phải đón cháu sớm mà công việc của tôi lại không



Tiết học Montessori của cô và trò Trường Mầm non Hoa Phượng (thành phố Thái Bình).

Điểm tựa cho nạn nhân chất độc da cam/Đioxin

Cùng với sự quan tâm của xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Đioxin phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) luôn tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Bằng trách nhiệm và những việc làm cụ thể, Hội đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, là mái nhà chung của các nạn nhân CĐDC.

Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin phường Trần Hưng Đạo được thành lập ngày 10/6/2009 với 121 hội viên, trong đó có 104 nạn nhân trực tiếp, 16 nạn nhân gián tiếp và 1 hội viên tự nguyện, sinh hoạt tại 4 chi hội. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và sự ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, Hội đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động

có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ông Đỗ Đức Cách, sinh năm 1956, tổ 4, phường Trần Hưng Đạo bị suy giảm 61% khả năng lao động do ảnh hưởng của CĐDC/Đioxin, hoàn cảnh rất khó khăn. Căn nhà cấp 4 của gia đình ông đã bị dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Để giúp gia đình ông ổn định cuộc sống, năm 2012, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin phường Trần Hưng Đạo đã trích từ quỹ hỗ trợ 30 triệu đồng để hỗ trợ ông sửa lại nhà ở. Ông Cách cho biết: Giờ đây được sống trong căn nhà khang trang, rộng rãi, vợ chồng tôi không phải lo mưa dột nữa. Tôi rất biết ơn cấp ủy, chính quyền, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin phường và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi.

Việc hỗ trợ kinh phí giúp hội viên khó khăn sửa nhà ở chỉ là một trong số các hoạt động nhân đạo được Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin phường Trần Hưng Đạo triển khai thực hiện. 10 năm qua, Hội đã kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ gần 300 triệu đồng vào nguồn quỹ hội để tổ chức các hoạt động chăm sóc nạn nhân và thân nhân của họ. Để công tác vận động đạt kết quả tốt, Hội đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi sự ủng hộ qua các phương tiện thông tin đại chúng. Từ nguồn quỹ thu được, Hội đã trao tặng 4 chiếc xe lần cho 4 nạn nhân nặng, khó khăn trong việc đi lại. Từ khi thành lập đến nay, mỗi dịp lễ, tết, Hội đã tặng quà cho hàng trăm lượt nạn nhân gián tiếp và nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 75 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, phụng dưỡng nạn nhân và thân nhân nạn nhân khi ốm đau, qua đời với số tiền gần 20 triệu đồng. Đối với những nạn nhân gián tiếp còn khả năng lao động, Hội hỗ trợ 3 triệu đồng để học nghề phù hợp với sức khỏe. Được sự

QUYNH PHỤ Đẩy nhanh lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

12% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); hàng năm, quỹ BHYT đều bị vượt so với dự toán; một số doanh nghiệp, chủ sở dụng lao động chưa tích cực, còn trốn tránh tham gia BHXH, BHYT cho người lao động... Đó là những hạn chế được chỉ rõ sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới tại Quỳnh Phụ.

Ông Vũ Văn Liệu, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cho biết, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 38, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị đối với công tác BHYT và lộ trình tiến

tăng gấp đôi so với năm 2009, trung bình mỗi năm tăng trên 10%, trong đó riêng BHYT học sinh từ năm 2009 đến nay luôn đạt tỷ lệ 100%. Cùng với phát triển đối tượng, các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh BHYT. Hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có 41 cơ sở khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ BHYT. Ông Nguyễn Ngọc Thiên, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện cho biết, các cơ sở khám chữa bệnh đều có ý thức cao trong việc nâng cao chất lượng; đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ công tác khám chữa bệnh. Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ đã đổi mới rõ rệt trong phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thực hiện được các kỹ thuật theo phân



Khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ.

tới BHYT toàn dân đến cán bộ, đảng viên, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trong huyện. Công tác tuyên truyền được đổi mới và thực hiện với nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, đối thoại phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH trực tiếp đến người lao động và nhân dân tại địa phương và doanh nghiệp, tư vấn trực tiếp qua hệ thống đại lý thu BHYT... Nhờ đó đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về BHYT... Nhờ đó đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về BHYT với tổng số trên địa bàn về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với bản thân, gia đình và xã hội. Cũng từ đó, việc phát triển đối tượng tham gia BHYT tăng dần qua các năm. Nếu như đến hết năm 2009 toàn huyện có 96.534 người tham gia BHYT (chiếm 46% dân số) thì đến hết năm 2018 số người tham gia BHYT tăng lên 203.469 người (chiếm 87,5% dân số). Đến hết quý I/2019, số tham gia là 204.161 người (chiếm 87,81%). Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38, số đối tượng tham gia đã

tuyến và phát triển kỹ thuật mới. Hiện toàn huyện có 113.917 đối tượng đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại các trạm y tế xã, thị trấn. Cùng với ngành Y tế, ngành BHXH tích cực thực hiện cải cách hành chính, từ đó giảm thiểu các thủ tục đối với người bệnh tham gia BHYT. Nhờ đó, quyền lợi của người tham gia BHYT được bảo đảm. Số người tham gia BHYT và khám chữa bệnh BHYT tăng dần qua các năm. Năm 2009 có 170.065 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh theo chế độ BHYT với tổng số tiền được chi trả từ quỹ BHYT hơn 18 tỷ đồng, đến hết năm 2018 có 265.310 lượt bệnh nhân (trung bình mỗi năm tăng 9,5%) với tổng số tiền hơn 104 tỷ đồng (trung bình mỗi năm tăng 8,6%). Tuy nhiên, thực tế cho thấy quỹ BHYT qua các năm liên tục bội chi làm ảnh hưởng tới việc cung ứng thuốc, vật tư và hóa chất. Trước tình hình đó, ngành Bảo hiểm xã hội đã áp dụng phương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm nâng cao trách nhiệm, tính chủ động và hiệu quả sử

đụng quỹ BHYT đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT. Cùng với khó khăn trong quản lý quỹ, tại Quỳnh Phụ, tỷ lệ tham gia BHYT của người lao động hộ gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình vẫn còn thấp, nhất là các đối tượng lao động tự do, buôn bán nhỏ. Việc thực hiện bắt buộc đối với nhóm đối tượng là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng hưởng lương tại nước ngoài tham gia BHYT, người nước ngoài đang sinh sống và kết hôn với người Việt Nam rất khó thực hiện, khó quản lý. Một số người lợi dụng chính sách "thông tuyến" khám chữa bệnh BHYT để đi khám nhiều lần trong ngày, trong tháng tại nhiều cơ sở y tế... Vì vậy, cùng theo ông Vũ Văn Liệu, nhiệm

TRẦN HƯƠNG - TRINH CƯỜNG



Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin phường Trần Hưng Đạo thăm hỏi, tặng quà hội viên.

nhân CĐDC/Đioxin tỉnh. Ông Phạm Duy Thuần, Chủ tịch Hội cho biết: Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm

lo đời sống cho hội viên và gia đình hội viên. Tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ quỹ hội. Xây dựng và kiện toàn tổ chức,

phát triển chi hội ở các tổ dân phố, đưa hoạt động của Hội vào nếp, hoạt động chất lượng và ngày càng hiệu quả.

THU TRANG